

Tổng Tuyển Cử Năm 2023

THÔNG TIN BẦU CỬ

NGÀY BẦU CỬ – THỨ BẢY, NGÀY 6 THÁNG 5, NĂM 2023

Ngày nộp đơn xin một vị trí trên lá phiếu:

Từ Ngày 18 Tháng Giêng Năm 2023 đến Ngày 17 Tháng Hai Năm 2023 hết hạn lúc 5 giờ chiều.

Các Khu hoặc Vị Trí đến thời hạn Bầu Cử Ngày 6 Tháng 5 Năm 2023:

Thị Trưởng, Khu 3 và Khu 5

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm trong Thành Phố Irving:

Bear Creek Community Church, 2700 Finley Road, Irving, Texas 75062

* Irving City Hall, 825 West Irving Boulevard, Irving, Texas 75060

Irving Arts Center, 3333 N. MacArthur Blvd., Irving, Texas 75062

North Lake Campus-Dallas College, 5001 N. MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038

* Valley Ranch Library, 401 Cimarron Trail, Irving, Texas 75063

**Các địa điểm bỏ phiếu sớm và tất cả các địa điểm khác có thể thay đổi, xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Bầu Cử Quận Dallas về các địa điểm bỏ phiếu.*

Ghi chú: Các cư dân của Quận Dallas có thể bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào của Quận Dallas. Các địa điểm bỏ phiếu có thể tìm thấy tại liên kết sau đây: [Thông Tin của Bầu Cử Sớm](#)

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Cho Ngày Bầu Cử

Các cư dân của Quận Dallas có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu nào của Quận Dallas. Các địa điểm bỏ phiếu có thể tìm thấy tại liên kết sau đây: [Thông Tin của Ngày Bầu Cử](#)

GẶP GỠ THI TRƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Rick Stopfer, Thị Trưởng (Khu Tự Do)

John C. Danish, Vị Trí Số 1

Brad M. LaMorgese, Vị Trí Số 2 (Khu Tự Do)

Mark Zeske, Vị Trí Số 3

Phil Riddle, Vị Trí Số 4

J. Oscar Ward, Vị Trí Số 5

Al Zapanta, Vị Trí Số 6

Kyle Taylor, Vị Trí Số 7

Dennis Webb, Vị Trí Số 8 (Khu Tự Do)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ

CÁC YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN KHI NỘP ĐƠN ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ IRVING THEO ĐIỀU LỆ CỦA THÀNH PHỐ IRVING

ĐIỀU LỆ SỐ 4. CHUYÊN VIÊN VÀ CÁC BẦU CỬ:

Phần 1. Cơ quan quản trị. Cơ quan quản trị và lập pháp của Thành Phố Irving sẽ bao gồm một thị trưởng và tám (8) nghị viên hội đồng thành phố và cơ quan quản trị nói trên sẽ được gọi là hội đồng thành phố.

Phần. 2. Ứng Viên Đắc Cử. (a) Các thành viên của hội đồng thành phố Irving sẽ bao gồm thị trưởng và tám (8) nghị viên, sẽ là những ứng viên đắc cử duy nhất của thành phố, họ được bầu và giữ chức vụ và được bù đắp như đã qui định tại đây. Thị trưởng và các nghị viên hội đồng sẽ được bầu bởi các cử tri đủ điều kiện của toàn thành phố, nhưng mỗi nghị viên sẽ được bầu và chiếm một vị trí trong hội đồng những nơi đó được đánh số tương ứng từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Vị trí của các nghị viên sẽ được chỉ định trong lá phiếu là Nghị Viên Vị Trí Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. (b) Không ai đủ điều kiện làm ứng cử viên cho Vị Trí 1, Vị Trí 3, Vị Trí 4, Vị Trí 5, Vị Trí 6, hoặc Vị Trí 7 trong hội đồng thành phố, trừ khi người đó vào trong thời điểm qui định là một cư dân thực sự của khu vực quy định trong khoảng thời gian ít nhất là mười hai (12) tháng ngay trước ngày bầu cử. Không ai đủ điều kiện làm ứng cử viên khu tự do cho vị trí thị trưởng, hoặc Vị Trí 2 hoặc Vị Trí 8 trong hội đồng thành phố trừ khi người đó vào trong thời điểm quy định là một cư dân thực sự của thành phố trong khoảng thời gian ít nhất là mười hai (12) tháng ngay trước ngày bầu cử. Tất cả các nghị viên và bao gồm những người từ các khu vực bỏ phiếu cụ thể khác đều nên phục vụ tất cả cư dân, không chỉ những cư dân trong khu vực của nghị viên đó. Thị Trưởng và Nghị Viên trong Vị Trí 2 và Vị Trí 8 có thể cư trú bất kỳ khu vực nào trong thành phố.

Phần 3. Điều kiện tiêu chuẩn cho Thị Trưởng và các Nghị Viên; nộp đơn ứng cử; bỏ phiếu chính thức; chỉ định các khu vực trong thành phố. (a) Không một ai sẽ là ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng hoặc nghị viên trừ khi người đó là một cử tri đủ điều kiện của Thành Phố Irving, đã cư ngụ tại thành phố không dưới một năm trước ngày bầu cử, không bị nợ trong việc thanh toán thuế hoặc các khoản nợ khác do thành phố, và sẽ là một cư dân chân chính của thành phố. (b) Một người muốn trở thành ứng cử viên cho thị trưởng hoặc một vị trí cho nghị viên thành phố sẽ được đưa vào lá phiếu chính thức khi ứng cử viên hoàn tất đơn tuyên thệ và cùng ít nhất hai mươi lăm (25) chữ ký của các cử tri thành phố hoặc một nửa của một phần trăm của tổng số phiếu bầu nhận được trong lãnh thổ mà từ đó các vị trí được bầu bởi tất cả các ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng trong cuộc tổng tuyển cử cho thị trưởng gần đây

nhất, hoặc chọn con số nào lớn hơn, mà ứng cử viên phải tuyên thệ là đúng và đúng chữ ký của những người ký đơn, được gửi đến Bí Thư Thành Phố không muộn hơn ngày cho phép của Luật Bầu Cử của Tiểu Bang, nêu rõ vị trí mà người đó là ứng cử viên và nếu cho ủy viên hội đồng, nơi mà người đó đang tranh cử, và nói rằng ứng cử viên đã cư trú tại thành phố ít nhất một năm trước cuộc bầu cử, và sau đó tên của ứng cử viên đó sẽ được in trên lá phiếu chính thức. Nếu người đó muốn trở thành ứng cử viên cho Vị Trí 1, 3, 4, 5, 6 hoặc 7, đơn đăng ký của người đó cũng sẽ nêu rõ ứng cử viên tại thời điểm quy định là một cư dân thực sự của khu vực họ ứng cử và đã cư ngụ ít nhất mười hai (12) tháng ngay trước ngày bầu cử. Thứ tự tên của các ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng và một vị trí trong hội đồng thành phố sẽ in trên lá phiếu chính thức sẽ được xác định theo từng phần khác nhau, trong một cuộc bốc thăm được tổ chức dưới sự giám sát của bí thư thành phố. (c) Cho tới khi ranh giới của các khu vực được sửa đổi theo quy định tại đây, các khu vực sẽ có ranh giới tương tự như quy định trong Pháp Lệnh Thành Phố Irving số 2011-9292. (d) Ít nhất là một lần trong mỗi mười (10) năm sau khi thông qua sửa đổi này, hội đồng thành phố sẽ sắp xếp lại các khu vực nói trên theo pháp lệnh để làm cho tất cả các khu vực đều được gần như bình đẳng về mực dân số.

Phần 4. Bầu Cử. Thị Trưởng và các Nghị Viên Hội Đồng sẽ được bầu bởi các cử tri đủ điều kiện của thành phố, và ứng cử viên nhận được đa phần số phiếu cho nơi mà người đó muốn đắc cử sẽ được bầu vào vị trí tương ứng mà người đó là ứng cử viên.

Địa Chỉ Liên Lạc:

Thành Phố Irving, 825 W. Irving Blvd, Irving, TX 75060

Văn Phòng của Bí Thư Thành Phố – Bộ Bầu Cử

972-721-4924

sjennings@cityofirving.org